
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2560 

วันจันทร์ ที่  20  พฤศจิกายน  2560  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

 
****************** 

 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม   
1. นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง     ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอภิชาติ  สวัสดี     รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายวันชัย  นาคสนั่น     สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายวิสุทธิ ์ แซ่บ่าง     สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายวรวุฒ ิ พลวิชัย     สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล     สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายประจักษ์   สุริยาพิทักษ์    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายอ านวย  กองแก้ว    สมาชิกสภาเทศบาล 
12. ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายชวน   อิสสระทะ     สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม 
 

คณะผู้บริหารผู้เข้าประชุม 
 1. นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์    นายกเทศมนตรี 
          2. นายจรูญ   ฮ่ันสกุล     รองนายกเทศมนตรี 
 3. นางพิมพา   ทองวิจิตร     รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายวีรชาติ  สถิรภัทร     เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5. นายวินัย   ฮั่นสกุล     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
พนักงานเทศบาลผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุวิทย์  จีนพัฒน์     รองปลัดเทศบาล 

2. นางสาวจริยา  สกุลหนู     ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นางสาวพัทธนันท์  หนูแป้น    หัวหน้าส านักปลัด 
4. นายธณรัช  ละหารเพ็ชร    ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางจีรวงศ์  รุ่งอาญา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นายประเสริฐ  วังบุญคง    นายช่างโยธาช านาญงาน 
7. นางอุไรวรรณ  ฉิมมี     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8. นายกฤษฎา  บุญปก     นิติกรปฏิบัติการ 
9. นางจรีพร  อิสสระทะ     ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  
 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     เรียน ท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และ
ข้าราชการทุกท่าน  ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2560 วันที่  20  
พฤศจิกายน  2560  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
เคียนซา  ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2560 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
เคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560  เมื่อวันที่  23  
สิงหาคม  2560  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมเพ่ือแก้ไข
และรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่ เชิญครับ 
     หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดรับรอง
รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560 เมื่อ
วันที่ 23  สิงหาคม  2560 โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม      รับรอง  9  ท่าน   
(1.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง  2.นายวันชัย นาคสนั่น  3.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ  
4.นายอภิชาติ สวัสดี  5.นายสุเทพ ฮ่ันสกุล  6.นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ์   
7.นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง 8.นายประจักษ์ สุริยาพิทักษ์  9.นายวรวุฒิ พลวิชัย)  
     ไม่รับรอง (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 2 ท่าน  
(1.นายอ านวย  กองแก้ว  2.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
- ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5 

 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560   

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

      ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา 

 

     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ข้าพเจ้า
นายโกวิช  แสงตะวันวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา ขอรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)    
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 
13 วรรค 2 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
     ซึ่งในการติดตามประเมินแผนพัฒนาในรอบเดือนตุลาคม 2560 นี้  ได้มีการ
ท าหนังสือขอผ่อนผันการติดตามฯ ไปยังอ าเภอเคียนซาตามระเบียบฯ เรียบร้อย
แล้ว  เนื่องมาจากในช่วงเดือนตุลาคม ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาไว้ จึงขอผ่อน
ผันมารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (รอบเดือน ตุลาคม 2560 ) ในเดือนพฤศจิกายน โดยรายละเอียดผล
การสรุปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในการประชุมเมื่อ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
     จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบล
เคียนซา  ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560  
จ านวนโครงการทั้งหมด 135 โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 37 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.81 จ านวน
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.19  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
     จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 56 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.29 จ านวน
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 34 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.71  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 6 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 จ านวน
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
     จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2560  ทั้งหมด 4 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25 จ านวน โครงการ
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75   

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐ   
     จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2560  ทั้งหมด 32 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ 11 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 34.38 จ านวน
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.63   
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์   
     -โครงการตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ปี 2560  จ านวน 135 
โครงการ   
     -โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วและอยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน 39 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.89   
     -โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 96 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.11   
     ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให้
สภาเทศบาลต าบลเคียนซาทราบ   

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้น าเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน 2560  ว่าเทศบาลต าบลเคียนซาได้ด าเนินการโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาไปแล้วจ านวนเท่าใด ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรืออยากให้ทาง
ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดบ้าง เชิญครับ 
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     ไม่มีท่านสมาชิกสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติม  เป็นอันว่าที่ประชุมสภา
เทศบาลฯ รับทราบนะครับ 

ที่ประชุม      รับทราบ 

 5.2  การขอนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐ   
นายยทุธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ระเบียบวาระที่ 5.2 การขออนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐ ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีฯ ครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา 

     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาทุกท่าน ข้าพเจ้า
นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์  นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา  ตามที่เทศบาลต าบล
เคียนซา ได้ รั บหนั งสื อจากอ า เภอเคียนซา ตามหนั งสื อส่ ง เลขที่  สฎ 
1420/1783  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560 เรื่องการขออนุญาตดูดทรายใน
ที่ดินของรัฐ ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546  ราย นายณรงค์  
หวังมุทิตากุล (โดยนายณรงค์ชัย  ลิ้มสกุล  แทน)  ได้ขออนุญาตดูดทรายใน    
แม่น้ าตาปี เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า  บริเวณหมู่ที่ 1  ต าบลเขาตอก  อ าเภอ
เคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีเนื้อที่ 2-2-00 ไร่ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย ที่ก าหนดให้การพิจารณา
อนุญาตให้ดูดทรายในจังหวัดต่างๆ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อข้อง
เกี่ยวกับการดูดทรายทั้งปวง  เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตให้ดูดทราย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกระเบียบ
ไว้ หมวด 3 การพิจารณาอนุญาต ข้อ 18 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้
ดูดทรายให้ค านึงถึง (2) ในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร 
ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในนามคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้
ดูดทรายซึ่ง กพด.แต่งตั้งขึ้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
อนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546 
     คณะอนุกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) พิจารณาการขออนุญาตให้ดูดทรายภายในจังหวัด 
(2) พิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและแก้ไขปัญหาร้องเรียน

เกี่ยวกับการดูดทราย 
(3) พิจารณาด าเนินการอื่นๆ ตามท่ี กพด.มอบหมาย 

     กล่าวคือในการพิจารณาออกใบอนุญาตนั้น  จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือประโยชน์ในด้านการปกครอง  เช่น การ
ก่อให้ เกิดความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 



-๖- 
 

     ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตดูดทราย ราย นายณรงค์  หวัง
มุทิตากุล (โดยนายณรงค์ชัย  ลิ้มสกุล แทน) เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น 
อ าเภอเคียนซา  จึงขอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต าบล
เคียนซา น าเรื่องการขออนุญาตดูดทราย บริเวณหมู่ที่ 1 ต าบลเขาตอก อ าเภอ
เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นพ้ืนที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอันเป็นการท าลายหรือท าให้เสื่อมสภาพ  ตามที่
รัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เข้าในที่ประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณา
เรื่องดังกล่าว เพ่ือที่จะรายงานให้อ าเภอทราบต่อไป 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ขอเรียนท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ เนื่องจากมีหนังสือจากอ าเภอเคียนซา 
ถึงนายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา เรื่องการขออนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐ   
บริเวณหมู่ที่ 1  ต าบลเขาตอก  แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นมีเขตติดต่อกับ
พ้ืนที่เทศบาลต าบลเคียนซา ซึ่งเกรงว่าจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนของราษฎร 
เสียหายทางเศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ  ทางอ าเภอจึงขอให้น าเรื่องการ
ขออนุญาตดูดทรายรายนี้ เข้าที่ประชุมสภาเพ่ือให้ท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกัน
พิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่  มติของสภาเป็นเช่นไรให้รายงานผลให้อ าเภอทราบ 
     ฉะนั้น ท่านสมาชิกสภาท่านเห็นชอบให้มีการดูดทรายในพ้ืนที่ดังกล่าว โปรด
ยกมือขึ้นครับ   

ที่ประชุม      เห็นชอบ  1 ท่าน (นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ์ )  
      

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้มีการดูดทรายในพื้นที่ดังกล่าว  โปรดยกมือ
ขึ้นครับ  

 ที่ประชุม       ไมม่ีสมาชิกสภาท่านใดยกมือ 

     งดออกเสียง 9 ท่าน   
(1.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง  2.นายวันชัย นาคสนั่น  3.นายประดิษฐ์   ปลอดภิญโญ  
4.นายอภิชาติ  สวัสดี  5.นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล  6.นายอ านวย  กองแก้ว   
7.นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง   8.นายประจักษ์ สุริยาพิทักษ์  9.นายวรวุฒิ พลวิชัย 
10.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง)  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     เป็นอันว่าที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ 1 ท่าน และงดออกเสียง 10 ท่าน  
ล าดับต่อไปขอมอบผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินการรายงานผลการประชุมให้กับ
อ าเภอทราบต่อไปครับ 

 5.3 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2560 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ระเบียบวาระที่  5.3 ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 



-๗- 
 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา 

     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน  ข้าพเจ้า
นายโกวิช  แสงตะวันวงศ์  นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  เพ่ือขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  เนื่องมาจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม  ได้ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจ าปี พ.ศ. 2560  ณ วันที่  11  ตุลาคม  2560  
จึงท าให้คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเปลี่ยนแปลง 
เทศบาลต าบลเคียนซา  จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงให้
ถูกต้องตามคุณลักษณะของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้   
     แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ดังนี้  
     1. เพ่ือจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1 จ านวน 
8 ตัว โดยมีรายละเอียดตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่าย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 งบประมาณตั้งไว้ 
300,000.- บาท  

     ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
     1. เพ่ือจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 8 ตัว 
พร้อมติดตั้งตามแบบที่เทศบาลต าบลเคียนซาก าหนด โดยมีรายละเอียดตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ 
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท  

     ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรค 2 ข้าพเจ้าจึงได้
น าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเคียนซา พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาล
ต าบลเคียนซา แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ต่อไป 
     ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     ผมขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับญัตติ 5.3 ขอความ
เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 
ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอบ้างครับ  



-๘- 
 

 
ที่ประชุม      เห็นชอบ  8  ท่าน 

(1.นายวิสุทธิ์ แซ่บ่าง  2.นายวันชัย นาคสนั่น  3.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ  
4.นายอภิชาติ  สวัสดี   5.นายสุเทพ ฮ่ันสกุล   6.นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง    
7.นายวรวุฒิ พลวิชัย  8.นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์) 
     ไม่เห็นชอบ  (ไม่มี)   
     งดออกเสียง  2 ท่าน 
(1. นายอ านวย  กองแก้ว  2. นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง) 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     เป็น อันว่ า  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ เทศบาลต าบลเคียนซาแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 โครงการตลาดประชารัฐ 
นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ระเบียบวาระที่ 6.1 โครงการตลาดประชารัฐ ขอเชิญท่านเลขานุการฯ ได้
ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน “โครงการตลาดประชารัฐ”เป็นนโยบายของรัฐบาล ภายใต้
การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ซึ่งด าเนินงาน ในรูปแบบประชารัฐ เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ตลาดใหม่ 
รวมทั้งขยายพ้ืนที่ตลาดเดิม ส าหรับรองรับการจัดจ าหน่ายสินค้าที่กระจายตัว 
อย่างทั่วถึง สามารถสนับสนุนให้พ่ีน้องประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย 
รวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสค้าขายมากขึ้น ลดต้นทุนทางการตลาด และ
เปิดโอกาสให้กับผู้ค้ารายใหม่ ได้มีพ้ืนที่จ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น แบ่งออกเป็น 
9 ประเภท ได้แก่ 

1. ตลาดประชารัฐ Green Market ด าเนินการ โดยองค์การตลาด 
กระทรวงมหาดไทย  
2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  ด าเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน 
3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ด าเนินการโดย กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
4. ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข  ด าเนินการโดย กรุงเทพมหานคร 
5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ด าเนินการโดย จังหวัดและบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด  
6. ตลาดประชารัฐ Modern Trade ด าเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์ 
ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ ากัด  
7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ด าเนินการโดย ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  



-๙- 
 

8. ตลาดประชารัฐต้องชม ด าเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์  
9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ด าเนินการโดย 
กระทรวงวัฒนธรรม 

      ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ จะใช้กลไกของ “ศูนย์ด ารง
ธรรม” ที่มีอยู่ทั้งในระดับจังหวัด  และอ าเภอ เป็นสถานที่รับลงทะเบียน ให้กับ 
ผู้ที่ประสงค์จะมีพ้ืนที่ค้าขาย ได้ลงทะเบียน เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่
วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560  

     ในส่วนของอ าเภอเคียนซา ท่านนายอ าเภอได้คัดเลือกพ้ืนที่ ชุมชนตลาดล่าง 
หมู่ที่ 1  ต าบลเคียนซา ซึ่งเป็นตลาดเก่า หรือตลาดหัวท่า  เป็นที่ตั้งของตลาด
ประชารัฐอ าเภอเคียนซา เริ่มตั้งแต่สามแยกป้อมต ารวจตลาดล่าง (หน้าบ้าน สท.
อภิชาติ) ไปถึงหัวท่า (ศาลาท่าน้ า) ซึ่งท่านนายอ าเภอมองว่าบริเวณนี้เคยเป็น
ตลาดที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต ถ้ามาเคียนซาต้องมาตลาดหัวท่า และมองเห็น
บ้านเรือนที่เป็นอัตลักษณ์ซึ่งยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ เป็นบ้านเก่า  จึงได้
เลือกพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่น าร่องในอ าเภอเคียนซา    

     ส าหรับแม่ค้าที่จะมาขายของ ส่วนหนึ่งทางอ าเภอจะให้ทางก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านในเขตอ าเภอเคียนซา เป็นผู้ติดต่อแม่ค้าให้น าผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดี
ของเด่นประจ าต าบลมาวางขาย  โดยเน้นขายของกินแบบโบราณ ของฝากของที่
ระลึก เน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติ  และจากการประชุมหารือ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้มีตลาด ทุกวันอาทิตย์  เริ่ม 12.00-21.00 น. ซึ่งคาดว่าจะเปิด
ตลาดอย่างเป็นทางการประมาณปลายเดือนธันวาคม 2560 
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     ท่านสมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องความเดือนของพ่ีน้องประชาชนจะแจ้งบ้าง
ครับ 

     เชิญท่านประจักษ์  สุริยาพิทักษ์  
 

นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
กระผม นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีเรื่องความ
เดือนร้อนเรื่องขยะ  ไม่ทราบว่าเทศบาลได้มีการเก็บขยะเวลาไหน วันละกี่ครั้ง 
ผมเห็นทีไรถังขยะเต็มทุกที ขอฝากท่านผู้บริหารช่วยปรับปรุงให้ด้วยครับ 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้ขอให้มีการเก็บขยะทุกวัน  โดยปกติ
พนักงานเทศบาลจะเก็บขยะทุกวัน โดยจะแบ่งการเก็บขยะออกเป็น 2 โซน  
สลับกันวันเว้นวัน แต่ด้วยรถขยะมีสภาพเก่า อาจจะด าเนินการได้ไม่เต็มที่      
ซึ่งกระผมจะพยายามให้เจ้าหน้าที่เทศบาลผู้รับผิดชอบด าเนินการให้ครอบคลุม
กว่านี้  และในจุดที่ไม่มีถังขยะ หรือมีแต่ช ารุด จะเพ่ิมเติมครบทุกจุดครับ 



-๑๐- 
 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     มีสมาชิกสภาท่านใดจะน าเสนอเพ่ิมเติมบ้างครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซาครับ 
 
 

ปิดประชุม   เวลา  12.10 น.   
 
 

 

     


